



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ (ส่วนบรรจุและแต่งตั้ง โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๐๕๖ หรือโทร. ๑๓๒๙)

ที่ กท.๐๔๐๔/๙๐๖๔ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งสำเนาประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง มาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบ

(นางจงจิตร รัตนคุณสิน)
ผู้อำนวยการสำนักงานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง

ตามที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตามกฎ ก.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการระดับสูง พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

กรุงเทพมหานครขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง /สังกัด
	๑. ตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ อัตรา	
๑	นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๒	นางสาวศุภร คุ่มวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนัก (ด้านบริหาร) สำนักการศึกษา
๓	นายสิทธิพร สมคิดสรรพ	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านวิชาการและปฏิบัติการ) สำนักการจราจรและขนส่ง
๔	นางสาวอัจฉรา จงสิทธิมหากุล	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทศกิจ
๕	นางสาวปัญชพัฒน์ หลักดี	ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๖	นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์	รองผู้อำนวยการสำนัก (ด้านปฏิบัติการ) สำนักการศึกษา
๗	นายมนูศักดิ์ บินยะฟีล	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ) สำนักการโยธา
๘	นางศิรินทรีย์ ครุฑสุตร	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
๙	นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร	รองผู้อำนวยการสำนัก (ด้านวิชาการ) สำนักการศึกษา
๑๐	นางสาวเต็มศิริ เนตรทัศน์	ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ก.ก. สำนักงาน ก.ก.
๑๑	นายอาฤทธิ์ ศรีทอง	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านวิชาการและปฏิบัติการ) สำนักสิ่งแวดล้อม
๑๒	นางทวีพร โชตินุชิต	รองผู้อำนวยการสำนัก (ด้านบริหาร) สำนักอนามัย
๑๓	นายไวทยา นวเศรษฐกุล	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านบริหาร) สำนักการจราจรและขนส่ง
๑๔	นางสาวกาญจนา ภูพิพัฒน์ผล	ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๕	นางสาวสุนทรี เสริญสุขสัมฤทธิ์	ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๖	นายพินิจ ค่ายสงคราม	ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
๑๗	นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ	รองผู้อำนวยการสำนัก (ด้านปฏิบัติการ) สำนักอนามัย
๑๘	นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีสีกดา	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักการแพทย์
๑๙	นางค์ชรินทร์ เจียมศรีพงษ์	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักการแพทย์

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง / สังกัด
๒. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ตำแหน่งเลขที่ สนศ.๑		
๑	นางสาวศุภร คุ่มวงศ์	รองผู้อำนวยการสำนัก (ด้านบริหาร) สำนักการศึกษา
๒	นางสาวพิศมัย เรืองศิลป์	รองผู้อำนวยการสำนัก (ด้านปฏิบัติการ) สำนักการศึกษา
๓	นายทรงศร กัลยา ณ สุนทร	รองผู้อำนวยการสำนัก (ด้านวิชาการ) สำนักการศึกษา
๓. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ ตำแหน่งเลขที่ สนน.๑		
๑	นายเจษฎา จันทระประภา	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านวิชาการ) สำนักการระบายน้ำ
๔. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง ตำแหน่งเลขที่ สจส.๑		
๑	นายสิทธิพร สมคิดสรรพ์	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านวิชาการและปฏิบัติการ) สำนักการจราจรและขนส่ง
๒	นายมนูศักดิ์ บินยะฟิล	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการ) สำนักการโยธา
๓	นายไวยทยา นวเศรษฐกุล	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านบริหาร) สำนักการจราจรและขนส่ง
๕. ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตำแหน่งเลขที่ สยป.๑		
๑	นายวิฑูรย์ อภิสิทธิ์ภูวกุล	รองผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
๒	นายไวยทยา นวเศรษฐกุล	รองผู้อำนวยการสำนัก (ปฏิบัติงานด้านบริหาร) สำนักการจราจรและขนส่ง

หมายเหตุ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ ในการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกต้องมาลงทะเบียนตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร